



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ส่วนกิจการสำนักงานภาค

โทร. 0 5393 1216 โทรสาร 0 5322 4171

ฉบับที่ 12/2549

เรื่อง แลกเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2549

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยด้านอุปทาน การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน แต่รายได้เกษตรกรลดลงเล็กน้อยตามการลดลงของผลผลิตพืชสำคัญ ด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลง การนำเข้าเร่งตัว แต่การส่งออกลดลง การลงทุนยังคงลดลงแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ทางด้านอัตราเงินเฟ้อชะลอลงมาก เงินฝากและสินเชื่อยังคงขยายตัว

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ภาคเกษตร

รายได้ของเกษตรกรลดลงเล็กน้อย แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเพียงร้อยละ 1.6 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 6.5 เดือนก่อน จากการลดลงของผลผลิตพืชหลัก โดยผลผลิตลำไย และข้าวโพดลดลงร้อยละ 37.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ขณะที่ราคาพืชสำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เร่งตัวจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อนตามราคาลำไยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้เร็วทางด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหอมแดงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และร้อยละ 65.9 ตามลำดับ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

2. ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยการผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.9 เป็น 165.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เดือนก่อน ตามการส่งออกสินค้าประเภทส่วนประกอบในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ชะลอลง ส่วนสินค้าอัญมณีขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกลดลงได้แก่ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เสน่ห์กล้องถ่ายรูปและหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์

ทางด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีอัตราการลดลงตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.5 เนื่องจากผู้ประกอบการได้เร่งผลิตเพื่อสต็อกสินค้าไว้รองรับฤดูกาลก่อสร้างในไตรมาส ที่ 4 ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 68.7 ชะลอลงจากเดือนก่อนเนื่องจากได้เร่งสต็อกสินค้าไว้มากแล้ว ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7

3. ภาคบริการ

ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.6 จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานสำคัญในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างประเทศบางส่วนยังคงชะลอการเดินทาง และบางส่วนเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเป็นผลกระทบจากความไม่ชัดเจนด้านการเมือง ทางด้านอัตราการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราการเข้าพักคิดเป็นร้อยละ 49.1 เทียบกับร้อยละ 44.8 เดือนก่อน ส่วนราคาห้องพักโรงแรมเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็นราคา 831.0 บาทต่อห้อง

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.0 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 เดือนก่อน สำหรับกิจกรรมด้านการใช้จ่ายที่สำคัญยังคงลดลงต่อเนื่อง

จากเดือนก่อน ได้แก่ ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.2 และร้อยละ 11.1 ตามลำดับ

5. การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนือยังคงลดลงแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเป็นการปรับตัวขึ้นในการลงทุนหมวดก่อสร้าง พิจารณาจากปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.9 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 13.6 เดือนก่อน พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 เดือนก่อน ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เดือนก่อน กิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 โดยเป็นการขยายกิจการเดิมเป็นสำคัญ

6. การค้าต่างประเทศ

การส่งออก ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 221.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.8 ตามการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ลดลงร้อยละ 61.1 เหลือ 13.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เป็นผลจากผู้ประกอบการบางรายเปลี่ยนไปทำพิธีการส่งออกในส่วนกลาง รวมทั้งมีสินค้าส่งออกที่ลดลงได้แก่ แก้วและเครื่องแก้ว และคาร์บูเรเตอร์ ทางด้านการส่งออกผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เป็น 165.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการส่งออกที่ชะลอลงในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทส่วนประกอบในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ส่วนสินค้าอัญมณีส่งออกเพิ่มขึ้น การส่งออกผ่านด่านศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เป็น 42.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 เป็น 12.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนการส่งออกไปพม่าและลาวลดลงร้อยละ 1.3 และร้อยละ 34.0 เหลือ 28.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และ 2.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามลำดับ

การนำเข้า มีมูลค่า 144.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.4 เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เป็น 136.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าสินค้าชิ้นกลางและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ แผงวงจรรวม อัญมณี วัตถุดิบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เป็น 1.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ชะลอตัวจากเดือนก่อน ตามการชะลอตัวของการนำเข้าส่วนประกอบเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางด้านการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 เป็น 6.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.8 เดือนก่อน โดยการนำเข้าจากพม่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.1 เป็น 4.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. การนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ส่วนการนำเข้าจากลาวลดลงร้อยละ 32.3

ดุลการค้า เกินดุล 76.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 102.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่เกินดุล 68.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

7. ราคาสินค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.7 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เดือนก่อน โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของทั้งราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.7 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เดือนก่อน

8. การจ้างงาน

เดือนกรกฎาคม 2549 ภาคเหนือมีกำลังแรงงานรวม 6.77 ล้านคน โดยการจ้างงานในภาคเกษตรขยายตัวจากรยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.7 เนื่องจากอยู่ในฤดูการเพาะปลูก ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 11.0 ตามการลดลงของการจ้างงานในสาขาก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร และการขายส่งและขายปลีก อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.3 เดือนก่อน

9. การเงิน

เงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2549 มียอดคงค้างทั้งสิ้น 328,288 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.7 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษา รายได้จากขายที่ดินและการเร่งระดมเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์เปิดใหม่ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกและอุทัยธานี ส่วนสินเชื่อมียอดคงค้างทั้งสิ้น 259,183 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.5 ชะลอตัวจากเดือนก่อน สินเชื่อเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยเป็นสินเชื่อแก่ธุรกิจสนามกอล์ฟ การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และหอพัก ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนภาคเหนือตอนล่าง สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ ตามความต้องการสินเชื่อในธุรกิจหอพักและอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่งออก

สำหรับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 78.95 ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนแต่สูงกว่าร้อยละ 76.95 ระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

2 ตุลาคม 2549

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณรณรงค์ ไชยสมบัติ

โทร 0 5393 1143

e-mail : ronnaroc@bot.or.th